

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมยุโรป	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://europetouch.mfa.go.th/th/page/รายงานผลการ">https://europetouch.mfa.go.th/th/page/รายงานผลการ</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งระบุรายการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	สูงมาก	๑. ผู้บริหารกรมกำหนดให้มีคณะกรรมการประกอบ ด้วยผู้บริหารกรม (ระดับรองอธิบดี) เลขานุการกรมและ ผอ.กองต่าง ๆ ที่ต้องการเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการมาปฏิบัติหน้าที่ในกองของตน ตามหน้าที่ที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการเร่งด่วน อย่างน้อยรวมกัน ๓ คนขึ้นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาดอำนาจในการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม	กรมยุโรปได้ดำเนินการให้มีคณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบคณะกรรมการเป็นข้าราชการระดับผู้บริหารกรม (ระดับรองอธิบดี) เลขานุการกรม และ ผอ.กองต่างๆ สลับหมุนเวียนกันไป อย่างน้อย ๓ คน ประกอบเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเป็นการป้องกันการผูกขาดอำนาจ ควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว
๑. กรมยุโรปมีการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน และแจ้งกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวบรวมใบสมัคร ตามระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ	ปานกลาง	๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า ๑ คน ในการรับผิดชอบการดำเนินงานตามขั้นตอนการสมัครในเบื้องต้น เพื่อช่วยตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกันให้ถูกต้องตามขั้นตอน และกำหนดเวลาในประกาศ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงคอยกำกับดูแลขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อรับทราบและตรวจสอบในขั้นตอนต่าง ๆ อีกลำดับขั้น	กรมยุโรปได้ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการรับสมัครเจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการซึ่งเป็นบุคลากรในสำนักงานเลขานุการกรมมากกว่า ๑ คน และมีเลขานุการกรมกำกับดูแลทุกขั้นตอนการสมัครเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว
๑. มีการดำเนินการคัดเลือกให้คะแนนผู้สมัครโดยการใช้โปรแกรม software ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๒. มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบ โดยผู้บริหารกรมและผู้อำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นคณะกรรมการ คัดเลือกของกรมจะตั้งคำถามกลางและมีคำตอบตามความเหมาะสมที่หาหรือไม่ไว้ และมีการพิจารณาคำถามจากประสบการณ์ที่ปรากฏในใบสมัครของผู้สมัคร	สูง	๑. ผู้บริหารกรมกำหนดให้มีประชุมเพื่อให้กรรมการคัดเลือกพิจารณา กำหนดคำถามกลางก่อนเวลาที่จะเริ่มการคัดเลือก (ประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที) เพื่อลดความเสี่ยงที่คำถามในการคัดเลือกถูกเผยแพร่หรือส่งต่อไปยังบุคคลอื่นก่อน และเกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้เข้าสอบจัดระเบียบลำดับการเข้าสอบไม่ให้ผู้ที่สอบเสร็จแล้วมีโอกาสได้เปิดเผยแนวคำถามแก่ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกลำดับท้ายๆ	กรมยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้น โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเลขานุการกรมฯ เป็นผู้กำกับดูแลในทุกขั้นตอนการสอบคัดเลือก ลำดับผู้เข้าสอบ รวมถึงการรักษาความลับของคำถามกลางซึ่งจะเกิดขึ้น ณ ห้องสอบ ทราบเฉพาะกรรมการคัดเลือกในห้องเท่านั้น เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใส ควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว
คณะกรรมการคัดเลือกให้คะแนนผู้สมัครคัดเลือกโดยอิสระเป็นรายบุคคล และทำการรวมคะแนนจากกันไปหาข้อยุติ ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก รายชื่อสมัครที่เหลือที่ได้คะแนนต่ำกว่าลงมาจะถูกขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยประกาศเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของกรมอย่างเป็นทางการ	สูงมาก	๑. ผู้บริหารกรมให้กรรมการนับคะแนนที่โปร่งใส โดยให้กรรมการแต่ละรายให้คะแนนของตนเองอย่างเป็นอิสระ เพื่อนำมารวมรวมในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อพิจารณาตัดสินรายบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในกองที่ขาดแคลนบุคลากรในด้านนั้น ๆ ๒. มีการส่งผลคะแนนตลอดจนเหตุผลในการคัดเลือกผู้สมัครนั้น ๆ ว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้กับผู้บริหารสูงสุดของกรมรับทราบและตรวจสอบความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ	กรมยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้น โดยมีการนับคะแนนอย่างโปร่งใส เปิดเผย เป็นเอกสารการให้คะแนนเป็นหลักฐาน เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว